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Þetta gerðist: 

1. Lokaskýrsla nefndar 

Nefndin hélt áfram yfirferð lokaskýrslu. Við yfirferð skýrslunnar komu fram nokkrar 

athugasemdir um viðbætur eða lagfæringar á texta sem formanni og verkefnisstjóra var falið 

að vinna úr. Fram kom á fundi að þörf væri á aukafundi. Nefndin hefur stefnt að skýrsluskilum 

18. nóvember en ljós væri að þörf væri á einum fundi í viðbót áður en hægt væri að skila 

skýrslu. 

Ákveðið að halda fund 29. nóvember, sem verði lokafundur nefndar. Lokaskýrsla auk 

samantektar athugasemda til lokayfirlestrar yrði sett á vinnusvæði nefndar 20. nóvember. Í 

kjölfar þess geti nefndarmenn komið með tillögur í texta beint til formanns/verkefnisstjóra í 

tölvupósti. Stefnt verði að formlegum skilum skýrslu nefndarinnar í byrjun desember í samráði 

við umhverfis- og auðlindaráðuneytið.  

 

Fleiri gerðist ekki og var fundi slitið 13:00 


